



สลด.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ12310/64

9 พ.ย. 2564 เวลา 14.40 น.



ที่ พน ๐๖๐๐/๒๗๖

กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ผ พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๔๒๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพลังงานเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจะปรับปรุงเพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าและขยายขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้านครหลวง ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปสู่เสรีเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างชัดเจน (Disruptive Technology) โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ การวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer) ที่กำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีแผนการศึกษาการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน จึงเห็นสมควรเห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ดังนี้

๑. การเพิ่มวัตถุประสงค์หลักให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจผลิตไฟฟ้าได้นั้น เห็นควรให้สามารถดำเนินการได้เมื่อกระทรวงพลังงานมีนโยบายเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าและปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า รวมทั้งหน้าที่และอำนาจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในระหว่างการศึกษาพิจารณาของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวงสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ในลักษณะร่วมทุนหรือจัดตั้งบริษัทในเครือที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประเทศได้

๒. การแก้ไขเพิ่มเติมให้มีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนและการประกอบกิจการด้านพลังงานในต่างประเทศ โดยการไฟฟ้านครหลวงควรจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณา เพื่อให้การวางแผน

/การพัฒนา...

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และเป็นการควบคุมผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนประกอบกิจการไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิตไฟฟ้าในลักษณะแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ (Distributed Generation: DG) ของประเทศ ซึ่งช่วยให้ เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดภาระต่อประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองนโยบายไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๘๔ - ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Ratanan@eppo.go.th